

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 9/2019 để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: i) Đánh giá kết quả công tác 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 03 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp; ii) Kiện toàn bổ sung cấp ủy, Bí thư Đảng ủy một số tổ chức đảng trực thuộc; iii) Xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức; iv) Cho chủ trương về việc thành lập, nhân sự và nhiệm vụ của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp. Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thảo luận và thống nhất như sau:

1. Về đánh giá kết quả công tác 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 03 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo báo cáo của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; cơ bản nhất trí với đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Bộ và các ý kiến phát biểu bổ sung tại phiên họp. Riêng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm, ngoài những nhiệm vụ đã xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tổ chức việc rà soát, có các giải pháp cụ thể để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm, khắc phục tối đa tình trạng chậm tiến độ, nhất là trong công tác xây dựng văn bản, đề án của Bộ và trong tham mưu tổng kết các văn bản của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 04/3/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tại các Đảng bộ, Chi bộ được lựa chọn làm điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đối với các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết hoặc điều kiện chưa chín muồi thì tham mưu, đề xuất điều chỉnh, đưa ra khỏi chương trình công tác. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu các ý kiến phát biểu và ý kiến kết luận để chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo, ký phát hành đến các Đảng bộ, Chi bộ để triển khai thực hiện.

2. Về kiện toàn bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc

Sau khi nghe Văn phòng Đảng – Đoàn thể báo cáo kết quả thẩm định về việc kiện toàn bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí chủ trương cho phép kiện toàn, bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, kiện toàn Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam với nhân sự dự kiến là đồng chí Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam theo đề nghị của Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam; nhất trí chủ trương cho phép kiện toàn, bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm với nhân sự dự kiến là đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo đề nghị của Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Đề nghị Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam, Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu Bí thư Đảng ủy theo đúng quy định của Đảng và hoàn tất thủ tục trình Thường trực Đảng ủy Bộ xem xét, quyết định chuẩn y.

3. Về xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức

3.1. Xét kết nạp Đảng

Sau khi nghe Văn phòng Đảng – Đoàn thể báo cáo kết quả thẩm định đối với 01 hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng của Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xem xét, thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (*có danh sách kèm theo*). Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Thường trực Đảng ủy ký Quyết định kết nạp, đồng thời thông báo đến Chi bộ Trường Trung cấp Luật Tây Bắc để tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng.

3.2. Xét công nhận đảng viên chính thức

Sau khi nghe Văn phòng Đảng – Đoàn thể báo cáo kết quả thẩm định đối với 05 hồ sơ đề nghị chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xem xét, thảo luận và biểu quyết 100% nhất trí công nhận đảng viên chính thức đối với 05 đồng chí đảng viên dự bị (*có danh sách kèm theo*). Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Thường trực Đảng ủy ký Quyết định công nhận đảng viên chính thức.

4. Về chủ trương thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp

Sau khi nghe Văn phòng Đảng – Đoàn thể báo cáo về dự kiến thành lập các Tiểu ban giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp

Đảng ủy Bộ cơ bản nhất trí chủ trương thành lập 04 Tiểu ban tham mưu giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban truyền thông, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội. Trong đó Tiểu ban nội dung và Tiểu ban nhân sự thành lập Tổ giúp việc. Về nhân sự tham gia các Tiểu ban, cơ bản nhất trí với đề xuất của Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Riêng Tiểu ban nội dung cần bổ sung thêm thành viên là những đồng chí am hiểu và có kinh nghiệm trong công tác Đảng, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ có tính chất, nhiệm vụ quan trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhất trí chủ trương không thành lập Tiểu ban chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp mà căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể Thường trực Đảng ủy Bộ sẽ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tham dự chỉ đạo Đại hội theo Kế hoạch phân công riêng. Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy Bộ tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Trên đây là Nghị quyết phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp ngày 25/9/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thông báo để các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện. /x

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (để b/c);
- Đ/c Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp (để b/c);
- Các đ/c Ủy viên BCHĐB, UBKT, các Ban của đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc (để t/h);
- Các tổ chức CT-XH thuộc Bộ (để t/h);
- Công thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tin);
- Lưu Văn phòng Đảng - Đoàn thể.



Phan Chí Hiếu

